

## บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

### เรื่อง ตลาดนัดชุมชนต้นแบบ อีกหนึ่งทางเลือกของประชาชน

กรมการค้าภายใน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนมีความสุข จึงได้ร่วมกับคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ซึ่งกรมการค้าภายในแต่งตั้งขึ้นจากผู้แทนผู้บริโภค ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมระบบตลาดให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนได้มีฉันทามติให้พัฒนาตลาดนัดชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายที่ใกล้ชิด เป็นที่นิยมในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายและค่าครองชีพของประชาชน และดำรงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กให้อยู่อย่างยั่งยืน

กรมการค้าภายใน ได้พัฒนาตลาดนัดชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2551 และขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2552 ให้มีตลาดนัดชุมชนต้นแบบในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นแบบอย่างให้ตลาดอื่นในการจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรม สอดคล้องกับต้นทุน ใช้เครื่องชั่งที่เที่ยงตรง ปิดป้ายแสดงราคาชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้ตลาดมีสินค้าจำเป็นราคายุติธรรมจำหน่าย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตลาดนัดชุมชนต้นแบบให้มีการใช้เครื่องชั่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงชั่งน้ำหนัก และปริมาณ

สินค้าถูกต้องครบถ้วนตามที่สั่งซื้อ ราคาสินค้าสอดคล้องกับต้นทุน คุณภาพ  
 สินค้าเหมาะสมกับราคา สินค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน มีสินค้าจำหน่าย  
 หลากหลาย ตลาดสะอาดเป็นระเบียบ มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ และมี  
 ที่จอดรถเพียงพอ

กรมการค้าภายในได้คัดเลือกตลาดนัดชุมชน 6 แห่ง จากตลาดนัดชุมชน  
 ทั่วประเทศ จำนวน 12,205 แห่ง ให้เป็นตลาดนัดชุมชนต้นแบบ และจัดส่ง  
 เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและรณรงค์ให้ผู้ค้าในตลาดนัดชุมชนปิดป้ายแสดงราคา  
 และใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง ผลปรากฏว่า ผู้ค้ามีการปิดป้ายแสดงราคา  
 ทุกราย เครื่องชั่งมีความถูกต้องเที่ยงตรง ตลาดนัดชุมชนต้นแบบทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

1. ตลาดนัดกรีนวิลล์ บริเวณหน้าหมู่บ้านกรีนวิลล์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2  
 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดทุกวัน เวลา 15.00-20.00 น.
2. ตลาดนัดหน้าวัง ปากซอยนนทบุรี 42 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอบ  
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดทุกวัน เวลา 16.00-20.00 น.
3. ตลาดนัดวัดช่องลม บริเวณลานวัดช่องลม ถนนท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม  
 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดวันพุธ และวันเสาร์ เวลา 15.00-21.00 น.  
 วันอาทิตย์ เวลา 06.00-21.00 น.
4. ตลาดนัดมีโชค บริเวณบริษัท มีโชคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด หมู่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 16.00-22.00 น.
5. ตลาดนัดเปิดท้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์  
 ปลายเดือน เวลา 17.00-20.30 น.

6. ตลาดนัดบ้านดอนคา สี่แยกดอนคา ถนนนพพิตดำ ตำบลทอนหงส์  
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา  
05.00-10.00 น.

ประชาชนได้ประโยชน์จากการเข้าไปซื้อสินค้าในตลาดนัดชุมชนทั้ง  
6 แห่งดังกล่าว เพราะเป็นตลาดนัดตัวอย่าง ซึ่งผู้บริหารตลาดช่วยเหลือให้ผู้ค้า  
ในตลาดไม่เอาัดเอาเปรียบผู้บริโภค เมื่อเข้าไปในตลาดซื้อสินค้า จึงมั่นใจได้ว่า  
ราคาสินค้าสอดคล้องกับต้นทุน ไม่มีการค้ากำไรเกินควร ไม่ต้องกังวลกับเครื่องชั่ง  
ที่ไม่เที่ยงตรง สินค้าจำหน่ายครบถ้วนตามที่ซื้อ มีราคาของแต่ละร้าน  
ให้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาอุดหนุนซื้อสินค้า  
ในตลาดนัดชุมชนทั้ง 6 แห่ง

---